



ธนาคารแห่งประเทศไทย



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ พฤษภาคม 2555

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2555

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาต่างๆ ในภาคเหนือ ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่ได้สะท้อนความเห็นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ธนาคารใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในการวิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจ

การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมในไตรมาส 2 ปี 2555 เศรษฐกิจภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดี การผลิตและการอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปริมาณการขนส่งสินค้าจากส่วนกลางสู่ภาคเหนือขยายตัวดีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ วัสดุก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีกมียอดขายเพิ่มขึ้น ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารชะลอตัวลงหลังเทศกาลสงกรานต์และเข้าสู่ช่วง low season ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นโยบายของทางการในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบก้าวกระโดดและลดการสนับสนุนด้านราคาพลังงาน ส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงภาวะแรงงานตึงตัวยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

- **ภาคอุตสาหกรรม :** การผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปยังมีแนวโน้มดี แต่สินค้าประเภทเครื่องหนังและเซรามิกชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าในยุโรป และต้นทุนปัจจัยการผลิตที่ปรับสูงขึ้นมาก อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปยังคงเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ ขณะที่สินค้าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์มีสัญญาณดีขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวจากความต้องการสินค้าประเภทเครื่องมือสื่อสารและรถยนต์
- **การบริโภคภาคเอกชน :** ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมีแนวโน้มขยายตัวดี ส่วนหนึ่งจากรายได้ภาคเกษตรและค่าจ้างขั้นต่ำของแรงงานและข้าราชการขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นแรงกดดันต่ออำนาจซื้อและความเชื่อมั่นและการระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภค
- **ภาคบริการ :** ภาวะการท่องเที่ยวชะลอตัวลงหลังเทศกาลสงกรานต์และเข้าสู่ช่วง low season อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่วนธุรกิจขนส่งสินค้าเผชิญภาวะการแข่งขันสูงและปัจจัยเสี่ยงจากการปล่อยลอยตัวราคาพลังงาน
- **ภาคอสังหาริมทรัพย์ :** ยังมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง ปัจจัยหนุนต่างๆ อาทิ ความต้องการสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ/หรือเพื่อการลงทุนของประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่น ผังเมืองใหม่และราคาประเมินที่ดินใหม่ที่บังคับใช้ รวมถึงการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น ส่งผลให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง/จำหน่ายวัสดุก่อสร้างมีการขยายตัวดี ทั้งจากโครงการของภาคเอกชนและภาครัฐที่มุ่งเน้นการก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย
- **การลงทุน :** ธุรกิจที่สำรวจส่วนใหญ่มีแผนขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุน อาทิ การขยายพื้นที่โรงงานและการซื้อเครื่องจักรทดแทนแรงงานคน
- **ต้นทุนและการปรับราคาขาย :** การส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าในหลายธุรกิจทำได้จำกัด เนื่องจากการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์ เช่นเดียวกับธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างที่ส่งผ่านต้นทุนสู่ราคาขายได้มาก
- **แรงงาน :** ภาวะแรงงานตึงตัวในภาคอุตสาหกรรมยังไม่คลี่คลาย และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจส่งผลให้อัตรากำลังลดลงจนไม่คุ้มค่ากับการผลิต โดยหลายอุตสาหกรรมวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเน้นการบริหารเพื่อลดต้นทุน รวมถึง การใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนและการใช้ Outsource ทดแทนพนักงานประจำมากขึ้น

ผลการสำรวจข้อมูลคาดการณ์ภาวะธุรกิจไตรมาส 2 ปี 2555 จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจและองค์กรธุรกิจต่างๆ ในภาคเหนือ จำนวน 39 ราย เดือนพฤษภาคม 2555 สรุปได้ดังนี้

ภาคอุตสาหกรรม

ไตรมาส 2 ปี 2555 การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น ทั้งการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและการส่งออก อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรมีแนวโน้มที่ดี ขณะที่อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าอยู่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การปรับราคาทำได้ไม่มากนักเนื่องจากการแข่งขันสูงและภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าผันผวน ธุรกิจส่วนใหญ่ปรับตัวโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเน้นบริหารต้นทุน

- **อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์** : ประเภทชิ้นส่วนในอุปกรณ์สื่อสารและรถยนต์ มีแนวโน้มเติบโตจากความต้องการ Smart phone และรถยนต์ รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ 40 ส่งผลให้ส่วนต่างกำไรลดลงและแรงงานอยู่ในภาวะตึงตัวจากการปรับเปลี่ยน/เลิกงานในช่วงแรกของการประกาศฯ ผู้ประกอบการปรับตัวโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลงทุนในเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานคน

- **อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป** : ยอดจำหน่ายมีแนวโน้มขยายตัวจากความต้องการสินค้ากลุ่มอาหาร โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารอบแห้งและผงปรุงรสมีทิศทางเติบโตตามพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ต้องการอาหารสำเร็จรูปเพื่อประหยัดเวลามากขึ้น

- **อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป Brand name** : ผลจากการตัดสินใจปรับปรุงระบบการผลิตและลดต้นทุน รวมถึงแรงงานที่ไม่จำเป็นลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กิจการสามารถรับคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น แต่ภาวะการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ทำให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม นโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบก้าวกระโดดของทางราชการและลดการสนับสนุนด้านราคาพลังงาน ทำให้ผู้ประกอบการต้องวางแผนทบทวนระบบการผลิตและโครงสร้างต้นทุนอีกครั้ง

- **อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกเครื่องหนัง** : ยอดจำหน่ายยังปรับตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่มีทิศทางชะลอตัว ประกอบกับภาวะการแข่งขันสูงจากคู่แข่งสำคัญคือจีนและเวียดนามที่ได้เปรียบด้านต้นทุนค่าแรงที่ต่ำกว่า

- **อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์รางม้า** : ปี 2555 คาดว่ายอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์และการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังภาวะอุทกภัย ธุรกิจประสบปัญหาด้านการแข่งขันไม่มากและสามารถปรับราคาขายได้ตามภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

- **หัตถอุตสาหกรรม** : ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาที่มีนวัตกรรมหรือเอกลักษณ์ ภาวะธุรกิจมีสัญญาณดีขึ้นจากที่ชะลอตัวในปีก่อนหน้า ยอดจำหน่ายในปี 2555 มีแนวโน้มขยายตัว สะท้อนจากคำสั่งซื้อของลูกค้ารายเดิมเพิ่มขึ้นและได้ลูกค้ารายใหม่จากการออกงานแสดงสินค้าทั้งในและนอกประเทศ

- **อุตสาหกรรมเซรามิก** : ประเภทถ้วยรองน้ำยาพารา แนวโน้มปี 2555 ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ จากคำสั่งซื้อไม่แน่นอนและราคายาพาราตกต่ำลงจากปีก่อนหน้า และการแข่งขันด้านราคาจากผู้ประกอบการในภาคใต้ ประเภทของที่ระลึก ของชำร่วยและงาน Art work ความสามารถในการออกแบบสินค้าที่มีเอกลักษณ์ การผลิตสินค้ามีคุณภาพและลดส่วนสูญเสียในการผลิตให้น้อยลง ช่วยให้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากลูกค้าทั้งรายเดิมและรายใหม่ จากการออกงานที่แฟรงค์เฟิร์ตและ BIG&BIF อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่รุนแรงทำให้ไม่สามารถตั้งราคาจำหน่ายสูง

การค้าและอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นยังคงเผชิญกับภาวะการแข่งขันรุนแรงจากห้าง modern trade ราคาสินค้าที่มีแนวโน้มปรับและทรงตัวในระดับสูง คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพปรับสูงขึ้นและต่อความเชื่อมั่นและการระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรมีแนวโน้มขยายตัวดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคาพืชผลเกษตรอยู่ในระดับสูงและการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรวมทั้งเงินเดือนข้าราชการขั้นต้น

- **ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค** : ภาวะธุรกิจชะลอตัวจากการแข่งขันสูง โดยเฉพาะห้าง Modern trade ซึ่งมีความได้เปรียบผู้ประกอบการท้องถิ่นทุกด้าน ผู้ประกอบการปรับตัวโดยร่วมทำโปรโมชั่นกับ Suppliers เพื่อจูงใจให้ลูกค้าออกมาจับจ่าย และหาร้านค้าพันธมิตรที่นำเข้ามาสินค้าจากจีนเพื่อให้มาเช่าพื้นที่จำหน่าย อย่างไรก็ตาม ครึ่งหลังปี 2555 คาดว่ายอดจำหน่ายมีแนวโน้มลดลงจากภาวะค่าครองชีพที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น อาจส่งผลให้กำลังซื้อลดลงและประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

- **ธุรกิจรับซื้อและจำหน่ายพืชไร่** : ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มผันผวนสูง จากประเทศคู่แข่งสำคัญของไทย ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทย ทำให้สินค้าเกษตรของไทยเสียเปรียบด้านราคา

- **ธุรกิจค้าปุ๋ยและเคมีภัณฑ์เกษตร** : ยอดจำหน่ายขยายตัวดี ราคาพืชผลเกษตรอยู่ในระดับสูงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและมีความต้องการใช้ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์เกษตรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ภาคบริการ

ภาวะการท่องเที่ยวภาคเหนือไตรมาส 2 ปี 2555 ขยายตัวในอัตราชะลอตัว หลังผ่านเทศกาลสงกรานต์และเข้าสู่ช่วง green season ผลกระทบส่วนหนึ่งจากภาวะเศรษฐกิจโลกและยุโรปมีแนวโน้มผันผวน อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการจัดประชุมสัมมนาและกิจกรรมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว มีส่วนช่วยให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายมากขึ้น ส่งผลดีบางส่วนต่อธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจรถเช่า อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนส่งสินค้ามีปัจจัยเสี่ยงจากการปล่อยลอยตัวราคาพลังงานและการแข่งขันรุนแรง

- **ธุรกิจโรงแรม** : ไตรมาส 2 ปี 2555 อัตราการเข้าพักของโรงแรมระดับ 2-4 ดาว ได้รับผลดีจากกลุ่มประชุมสัมมนาขององค์กรส่วนท้องถิ่น การขยายตลาดนักท่องเที่ยวจีน ไต้หวัน มาเลเซียและสิงคโปร์ สถานการณ์การเมืองอยู่ในภาวะสงบ ไม่มีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม โรงแรมบูติกระดับ 5 ดาว ซึ่งเปิดดำเนินการในต้นปี 2555 ประสบปัญหาหมอกควันและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจยุโรปชะลอตัว โรงแรมมีแผนปรับตัวโดยขยายตลาดเอเชียและในประเทศมากขึ้น

- **ธุรกิจให้บริการรถเช่า** : ภาวะธุรกิจไตรมาส 2 ปี 2555 ได้รับอานิสงค์จากการจัดประชุมและสัมมนารวมถึงกิจกรรมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว มีทิศทางขยายตัว สะท้อนจากยอดจองล่วงหน้าอยู่ในเกณฑ์ดี

- **ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า** : ปริมาณการขนส่งยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง และสินค้าอุปโภคบริโภค ขาขึ้นยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ในขณะที่สินค้าขาออกมีไม่มากนักและต้องรอช่วงสินค้าเกษตรกรรมออกสู่ท้องตลาด อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขันด้านราคาที่สูงและปรับราคาได้ไม่มากนักสวนทางกับต้นทุนราคาพลังงาน ค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และค่าเสียหายในการดำเนินงาน

ปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลให้กำไรของผู้ประกอบการท้องถิ่นลดลง และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กิจการต้องปรับรูปแบบธุรกิจและไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้

ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 2 ปี 2555 ยังมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยหนุนหลายด้าน เช่น ความต้องการอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ/หรือเพื่อการลงทุนของประชาชนทั้งในท้องถิ่นและต่างถิ่น แนวโน้มการประกาศใช้ผังเมืองฉบับใหม่และราคาประเมินที่ดินใหม่ การขยายการลงทุนของผู้ประกอบการจากส่วนกลางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง นโยบายสนับสนุนด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้นส่งผลให้ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างมีการขยายตัวดี ทั้งจากโครงการของภาครัฐและเอกชน

- **ธุรกิจบ้านจัดสรร:** ยอดจำหน่ายบ้านในโครงการต่างๆมีทิศทางที่สูงขึ้น จากความต้องการซื้อของลูกค้าต่างอำเภอและต่างจังหวัด ทั้งเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงและเพื่อการลงทุนให้เช่า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปล่อยสินเชื่อ Housing Loan ของสถาบันการเงิน

- **ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต :** แนวโน้มโดยรวมปี 2555 ธุรกิจมีทิศทางขยายตัวจากโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน อาทิ อาคารพาณิชย์และห้างสรรพสินค้า ขณะที่การก่อสร้างภาครัฐส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการปรับปรุงระบบป้องกันภัยจากน้ำท่วม

- **ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง/รับเหมาก่อสร้าง:** มีทิศทางเติบโตตามภาวะการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนและ และอานิสงส์จากโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่งบประมาณส่วนใหญ่ถูกดึงไปใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันอุทกภัย

ภาคการลงทุน

ธุรกิจที่สำรวจส่วนหนึ่งมีแผนขยายการลงทุนทั้งเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและแรงงาน รวมถึงขยายโอกาสทางการค้า อาทิ **ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตและ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง** ลงทุน Plant คอนกรีตผสมเสร็จและ/หรือซื้อหัวรถบรรทุก/รถแมคโคร เพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น **อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์** มีแผนลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต **หัตถอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาที่มีเอกลักษณ์** อยู่ระหว่างขยายโรงงานผลิต

ต้นทุนและการปรับราคาขาย

ธุรกิจที่สำรวจมีความสามารถและเงื่อนไขในการปรับราคาขายแตกต่างกัน ดังนี้

1) ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับราคาขายได้ เช่น **อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์** ไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาขายได้ เนื่องจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะมีราคาลดลงต่อเนื่องตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทในเครือสามารถปรับขึ้นราคากับบริษัทแม่ได้ **ธุรกิจโรงแรม** ต้นทุนทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้น ราคาห้องพักเกือบทุกแห่งไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ เนื่องจากการแข่งขันสูงและเข้าสู่ช่วง green season ขณะที่บางแห่งสามารถปรับขึ้นราคาอาหารและเครื่องดื่มได้ประมาณร้อยละ 10 ผู้ประกอบการปรับตัวโดยเน้นการบริหารเพื่อลดต้นทุน **ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป Brand name** ปรับราคาไม่ได้เนื่องจากผู้ซื้อมีอำนาจกำหนดราคาและ

สามารถเปลี่ยนไปซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ จีน เวียดนาม กัมพูชา และอินเดีย แทนได้ **ธุรกิจโรงแรม อุตสาหกรรมเซรามิก ประเภทถ้วยรองน้ำย่างพารา** ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากปัจจัยการผลิตเกือบทั้งหมดที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทั้งค่าวัตถุดิบ ค่าเชื้อเพลิงและค่าแรงงาน ผู้ประกอบการปรับตัวโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดส่วนสูญเสียและบริหารต้นทุนในกระบวนการผลิต แต่ราคาขายกับลูกค้าเดิมปรับขึ้นแทบไม่ได้เลย มีรายใหม่เท่านั้นที่ปรับขึ้นได้บ้างเล็กน้อย สำหรับ**ประเภทของที่ระลึก ของชำร่วยและงาน Art work** มีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากค่าแก๊สและค่าแรงงานเป็นสำคัญ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอปรับราคาขายเพิ่มร้อยละ 8-10 ซึ่งหากไม่สามารถปรับราคาขายได้ ผู้ประกอบการอาจต้องขอยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องจากไม่สามารถรองรับต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ และคงต้องปรับลดปริมาณการผลิตและลดจำนวนแรงงานลง

2) **ธุรกิจที่สามารถปรับราคาขายได้บ้างแต่ยังไม่ปรับขึ้น** เช่น **อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป** ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการปรับราคาขายเนื่องจากคาดการณ์ว่า ในครึ่งหลังปี 2555 ราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับลดลง คาดว่าสามารถชดเชยภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ **ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง** แม้ต้นทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟและค่าขนส่ง แต่ธุรกิจยังไม่ปรับราคาขายในขณะนี้ เพื่อรักษารฐานลูกค้าเดิมและจูงใจลูกค้ารายใหม่

3) **ธุรกิจที่สามารถปรับราคาขายได้บางส่วน** เช่น **ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต** ต้นทุนวัตถุดิบหลัก (ปูนซิเมนต์ หิน ทราย) ค่าขนส่ง และค่าแรงงาน ปรับตัวสูงขึ้น ผู้ประกอบการได้ปรับขึ้นราคาขายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถปรับราคาขายได้เท่ากับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการแข่งขันสูง ส่งผลให้ธุรกิจมีอัตรากำไรต่ำลง **ธุรกิจให้บริการรถเช่า** ปรับขึ้นราคาขายได้ไม่มากนัก เนื่องจากการแข่งขันสูง โดยเฉพาะคู่แข่งซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติ ไม่มีข้อจำกัดด้านเงินทุน **ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า** ปรับราคาให้บริการได้บ้าง ตามเกณฑ์ราคาพลังงานที่ผันผวน และจากภาวะที่ปริมาณสินค้าที่ขนส่งส่วนใหญ่มีเฉพาะขาขึ้นแต่ขาถ่วงก็มีไม่มากและต้องรอช่วงสินค้าเกษตรกรรมออกสู่ตลาด ทำให้เกิดการแข่งขันและตัดราคาสูง **ธุรกิจจำหน่ายอาหาร** ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ผู้ประกอบการสามารถปรับราคาขายได้ทั้งโดยการปรับขึ้นราคาอาหารและปรุงรายการอาหาร **ธุรกิจห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น** ราคาสินค้าทยอยปรับขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและชัดเจนมากขึ้นหลังมีการประกาศบังคับใช้ค่าแรงขั้นต่ำอัตราใหม่เมื่อเดือนเมษายน โดยพบการปรับขึ้นราคาสินค้าทั้งในส่วนของ Department Store และ Supermarket เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 **หัตถอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาที่มีเอกลักษณ์** ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ขณะที่สามารถปรับราคาขายได้ร้อยละ 20 สำหรับสินค้าแบบใหม่ๆ และร้อยละ 5 สำหรับสินค้าเดิม

4) **ธุรกิจที่สามารถปรับราคาขายได้จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด** เช่น **ธุรกิจบ้านจัดสรร** สามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาขายได้ค่อนข้างมาก ตามความต้องการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและ/หรือ โดยทำการปรับเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับราคาบ้านที่เพิ่มขึ้น **ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง** ส่วนใหญ่สามารถปรับราคาขายได้ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับราคาของคู่แข่ง **ธุรกิจค้าปุ๋ยและเคมีภัณฑ์เกษตรและธุรกิจรับซื้อและจำหน่ายพีซีไร** ต้นทุนปุ๋ยและเคมีภัณฑ์เกษตรปรับสูงขึ้นร้อยละ 20 ขณะที่ค่าขนส่งปรับสูงขึ้นตามราคาพลังงานและจำนวนรถขนส่งที่มีไม่เพียงพอ แต่ธุรกิจสามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาได้ทั้งหมด สามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาขายได้ทั้งหมด **อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกเครื่องหนังให้กับบริษัทในเครือต่างประเทศ** ต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงงานฝีมือปรับเพิ่มขึ้นมาก และสามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาขายส่งให้กับบริษัทในเครือได้เกือบทั้งหมด

แรงงาน

นโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ 40 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลประกอบการของภาคธุรกิจแตกต่างกันไปตามประเภทของกิจการ อย่างไรก็ตาม ภาวะการขาดแคลนแรงงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ เพื่อจูงใจแรงงาน ส่งผลให้ค่าจ้างโดยรวมที่ลูกจ้างได้รับสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำเดิมและ/หรือใกล้เคียงกับอัตราที่ประกาศใช้ใหม่ อาทิเช่น **อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์** ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และต้องดูแลด้านสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่สากลและเข้มงวด สัดส่วนค่าแรงงานในต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและหากปรับเพิ่มค่าแรงงานเป็นวันละ 300 บาท จะทำให้ margin ลดลงจนอาจไม่คุ้มค่ากับการผลิตผู้ประกอบการได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ยังคงประสบภาวะแรงงานตึงตัวเนื่องจากแรงงานมีค่านิยมและทัศนคติเปลี่ยนไป อีกทั้งแรงงานรุ่นใหม่ไม่มีความอดทนและเปลี่ยนงานง่าย **ธุรกิจโรงแรมระดับ 2- 4 ดาว** ต้นทุนค่าแรงปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากผู้ประกอบการปรับตัวโดยปรับลดจำนวนพนักงาน และให้พนักงานทำหน้าที่หลากหลายขึ้น รวมทั้งจ้าง Outsource เพิ่มขึ้น **อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกเครื่องหนัง** ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือเนื่องจากการแย่งชิงช่างฝีมือในอุตสาหกรรมเดียวกัน บางแห่งปรับค่าจ้างขึ้นไป 300 บาทเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ **อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป** ประสบปัญหาแรงงานแบกหามหายาก ใช้วิธีจ่ายค่าแรงเป็นจำนวนขึ้นหรือจ้างเหมา ทำให้ต้องจ่ายค่าแรงสูงกว่าธุรกิจอื่น เช่นเดียวกับ **ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้านจัดสรร/งานโครงการ** ประสบปัญหาสร้างบ้านเสร็จไม่ทันขาย /ส่งมอบเนื่องจากแรงงานไม่เพียงพอ **ขณะที่ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง** ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเดือนเมษายนไม่มากนัก เนื่องจากจ่ายค่าแรงในระดับใกล้เคียงหรือสูงกว่าอัตราที่ประกาศใหม่อยู่แล้ว

ส่วนเศรษฐกิจภาค
สำนักงานภาคเหนือ
พฤษภาคม 2555

ข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 0-5393-1165, 1158